

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี)

ชื่อผู้วิจัย นางสาววันเพ็ญ คามวารี

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชุม องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎาคามวารี

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2562

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) ตรวจสอบชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพที่พัฒนาขึ้นโดยหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องที่ 2 ที่มีอายุ 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระชุม องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎาคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน แบบวิจัยใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ จำนวน 5 ชุด แผนการจัดประสบการณ์การใช้ชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ จำนวน 15 แผน แบบวัดความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ แบบทดสอบวัดทักษะการพูด แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ (E_1/E_2) ค่าความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเที่ยง (KR-20 และ α) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) จำนวน 5 ชุด มีความสอดคล้องค่า IOC เท่ากับ 0.85
2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ เท่ากับ 80.30/83.20 ซึ่งมีผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
4. เด็กปฐมวัย (3-4 ปี) มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59